



แผนการดำเนินงาน และ งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ปี 2560
เดือน พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561

ฝ่ายวิชาชีพ (60PP100)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60PP101	โครงการจัดทำคู่มือสถาปนิก โครงการย่อยที่ 3 "ทบทวน แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญา และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน การประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม"	เรียบเรียงและ Update คู่มือสถาปนิกให้เป็นปัจจุบัน ใช้ เป็นคู่มืออ้างอิงในการจัดทำแบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาและ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ , สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไป	เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจัดทำ Workshop จำนวน 3 ครั้ง รวบรวมแบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาและเอกสารต่างๆ จาก บริษัทสถาปนิกในปัจจุบัน สรุปลงจากการทำ Workshop เรียบเรียงผล จัดทำรายงาน จัดพิมพ์และเผยแพร่
56PP102	โครงการจัดทำคู่มือสถาปนิก โครงการย่อยที่ 4 "สำนักงานสถาปนิก"	เรียบเรียงและ Update คู่มือสถาปนิกให้เป็นปัจจุบัน ใช้ เป็นคู่มือช่วยในการจัดตั้งและบริหารบริษัทสถาปนิก เป็น ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสมาชิก สมาคมฯ และบุคคลทั่วไป	สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ , สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไป	เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจัดทำ Workshop จำนวน 3 ครั้ง สรุปลงจากการทำ Workshop เรียบเรียงผล จัดทำรายงาน จัดพิมพ์และเผยแพร่
56PP103	โครงการจัดทำคู่มือสถาปนิก โครงการย่อยที่ 5 "แนวทาง ปฏิบัติเพื่อ ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมร่วมกับ สถาปนิกต่างชาติในประเทศไทย และกรณีศึกษา"	เรียบเรียงและ Update คู่มือสถาปนิกให้เป็นปัจจุบัน ใช้ เป็นคู่มืออ้างอิงในการทำงานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติใน ประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมของสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป	สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ , สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไป	รวบรวมข้อมูลที่เป็นในการทำงานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติ ในประเทศไทยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจัดทำ Workshop จำนวน 3 ครั้ง สรุปลงจากการทำ Workshop เรียบเรียงผล จัดทำรายงาน จัดพิมพ์และเผยแพร่

ฝ่ายวิชาชีพ (60PP100)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
56PP104	โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "ความรู้การออกแบบเพื่อ ด้านแผ่นดินไหว"	จัดพิมพ์หนังสือ "ความรู้การออกแบบเพื่อด้านแผ่นดินไหว" รวบรวมและเขียนโดย กลุ่มสถาปนิกฉุกเฉินด้านภัยพิบัติของ สมาคมสถาปนิกฯ	สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ , สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไป	- จัดทำต้นฉบับสำหรับจัดพิมพ์หนังสือ "ความรู้การออกแบบ เพื่อด้านแผ่นดินไหว" จัดพิมพ์และเผยแพร่
56PP105	โครงการอบรมสัมมนาการ ออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติ	ฝึกอบรมให้ความรู้สถาปนิกเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อ ป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติได้ ศึกษาดูงานอาคารที่ออกแบบ เพื่อป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น อบรม สัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานวัสดุก่อสร้างผู้ให้การสนับสนุน การอบรมสัมมนา	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	อบรมสัมมนาในประเทศ อบรมสัมมนาที่ประเทศญี่ปุ่น โดน ความร่วมมือกับ JIA ศึกษาดูงานจริง และเยี่ยมชมโรงงานผู้ให้ การสนับสนุนโครงการ เรียบเรียงผล จัดทำรายงาน
56PP106	สถาปัตยกรรมดีเด่น	- คัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 61 - จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดสถาปัตยกรรม ดีเด่นทั้งที่ได้รับการคัดสรรและไม่ได้รับการคัดสรร เพื่อเป็น ขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้สถาปนิกทั่วไปได้ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน - เพื่อเป็นการผลักดันและเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมที่มี คุณค่าของไทย และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวงการออกแบบ สถาปัตยกรรมโดยสถาปนิกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์	สถาปนิก ,สำนักงาน สถาปนิก ที่เป็นสมาชิก สมาคมฯ	คัดเลือกและรวบรวมรายละเอียดงานที่ส่งประกวดงาน สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 61 ออกแบบและจัดทำต้นฉบับ สำหรับจัดพิมพ์แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่ผลงาน จัดพิมพ์และ เผยแพร่งานสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 61 และ ปี 59 เผยแพร่ สาธารณชน

ฝ่ายต่างประเทศ

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FA 401	ARCASIA	เพื่อการร่วมมือพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมบทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในภูมิภาค	กลุ่มประเทศในภูมิภาค	<ol style="list-style-type: none"> 1) ส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม 2) รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาชีพ และวิชาการ 3) ส่งผลงานของสถาปนิกไทยเข้าร่วมประกวด ARCASIA Awards 4) ผลักดันให้สถาปนิกไทยมีบทบาทในองค์กรระดับนานาชาติ
60FA 402	PAM ประชุมประเทศมาเลเซีย	เพื่อการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อฉันทกกำลังให้เป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในภูมิภาค	สมาคมสถาปนิกมาเลเซีย	ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไปร่วมประชุมที่ประเทศมาเลเซีย
60FA 403	JIA ประชุมประเทศญี่ปุ่น	เพื่อการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อฉันทกกำลังให้เป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในภูมิภาค	สมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น	ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไปร่วมประชุม JIA ที่ประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายต่างประเทศ

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FA 404	ALACE ประชุม ประเทศลาว	เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในระหว่าง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อผนึกกำลัง ให้เป็น ที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในภูมิภาค	สมาคมสถาปนิกและวิศวกรลาว	ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม สถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุม ALACE ที่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
60FA 405	SIA ประชุมประเทศ สิงคโปร์	เพื่อการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี มาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันใน ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อผนึกกำลัง ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในภูมิภาค	สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์	ส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุมที่ ประเทศสิงคโปร์
60FA 406	UIA	1.ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนาวิชาชีพ สถาปัตยกรรมในสังคมสถาปนิกนานาชาติ โดยเฉพาะ Continuing Professional Development, Architect-Client Agreement และ Development of Architect Fees ซึ่ง มีความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในอนาคต 2.มีสิทธิมีเสียงในสังคมสถาปนิกโลก และคาดหวัง ให้มีผู้แทนสถาปนิกไทยในคณะกรรมการของ UIA 3.ส่งเสริมบทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นที่ยอมรับใน สังคมนานาชาติ	กลุ่มประเทศนานาชาติ The International Union of Architects (UIA)	ส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุม และ ร่วมกิจกรรม

ฝ่ายต่างประเทศ

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FA 407	ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA	เพื่อรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกสังคมสถาปนิกนานาชาติ	กลุ่มประเทศภูมิภาค และนานาชาติ	จ่ายค่าสมาชิกรายปีให้ UIA และ ARCASIA ตามที่องค์กรทั้งสองเรียกเก็บ เป็นรายปี
60FA 408	เปิดตลาดต่างประเทศร่วมกับหน่วยราชการ	บทบาทสมาคมในการสนับสนุน เสริมสร้าง Brand สถาปนิกไทยออกสู่ต่างประเทศ และศึกษาช่องทางเปิดตลาดการค้าธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ/ก่อสร้าง	ตลาดต่างประเทศ	1) ร่วมเดินทางไปต่างประเทศกับคณะของกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อศึกษาช่องทางในการเปิดตลาดการค้าธุรกิจบริการด้านการออกแบบ/ก่อสร้าง 2) ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสถาปนิกไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาปนิกไทยให้เป็นที่ประทับใจ และมีความน่าเชื่อถือ 3) ส่งเสริมการจัดนิทรรศการผลงานสถาปนิกไทยในต่างประเทศ 4) ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยไปบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
60FA 409	ARCASIA Office Bearer's Meeting	1.ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2.มีสิทธิมีเสียงในสังคมสถาปนิกเอเชีย 3.ส่งเสริมบทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนานาชาติ	กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย	ส่งคุณสฤติภัทร์ ตันทนันทน์ ไปร่วมประชุม ARCASIA Office Bearer's Meeting ในฐานะ Immediate Past President

ฝ่ายต่างประเทศ

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FA 410	คำรับรอง international architects	ต้อนรับ และกระชับความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างชาติที่เข้า มาร่วมกิจกรรม	สถาปนิกชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วม กิจกรรมในประเทศไทยในโอกาสต่างๆ	ดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ และจัดงานเลี้ยง ต้อนรับเป็นครั้งคราว
60FA 411	ประชุม คณะกรรมการ	เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม	คณะกรรมการต่างประเทศ	จัดการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างคณะกรรมการ 2 เดือนครั้ง
60FA 412	JIA-ASA Training Program	อาศัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพและความเป็น สากลของวิชาชีพสถาปัตยกรรม รวมทั้งเป็นการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองสมาคม	สถาปนิกญี่ปุ่นและสถาปนิกไทย ที่มีอายุ 27-30 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี	แลกเปลี่ยนสถาปนิกระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศ ไทยเป็น ระยะเวลา 1 ปี
60FA 413	เปิดตลาด ASEAN 10 ประเทศ	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพใน กลุ่มสถาปนิกอาเซียน สร้างความเข้าใจด้าน นโยบาย กฎระเบียบ และสร้างโอกาสให้เกิด ประโยชน์ในตลาดวิชาชีพเสรี	สมาคมวิชาชีพในประเทศอาเซียน และ สมาชิกสมาคม ที่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่	แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และการ ประชุมร่วมกันระหว่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ 60AC200

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60 AC 201	สิ่งพิมพ์วิชาการหนังสือแปล	ดำเนินการแปลหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อใช้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	ดำเนินการแปลและดำเนินการจัดทำสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ
60 AC 202	สนับสนุนงานวิจัยด้านวิชาการ ทุน สนับสนุนวิทยานิพนธ์	ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตที่มีเนื้อหาสำคัญในการรวบรวมตลอดจนพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงและมีคุณประโยชน์ต่อการทำงานด้านวิชาชีพ	นิสิตนักศึกษา	1. ดำเนินการประกาศเปิดรับการเสนอรายละเอียดของโครงการวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการดำเนินการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ (นำเสนอผ่านระบบโทรคมนาคมกรณีที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน 4. ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ภายในงาน อาษา 2561
60 AC 203	การบรรยายทางวิชาการโดยสถาปนิก	ดำเนินการเชิญสถาปนิกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	1. ดำเนินการประสานงานเชิญสถาปนิก หรือ ผู้เชี่ยวชาญ 2. ดำเนินการจัดหาสถานที่ที่จะใช้ในการจัดบรรยาย 3. ดำเนินการจัดบรรยาย และ ดำเนินการบันทึกพร้อมทั้งถ่ายทอดสดการบรรยาย
60 AC 204	โครงการปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมโดยสถาปนิกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเชิญสถาปนิกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	1. ดำเนินการประสานงานเชิญสถาปนิก หรือ ผู้เชี่ยวชาญ 2. ดำเนินการจัดหาสถานที่ที่จะใช้ในการจัดปฏิบัติการ 3. ดำเนินการจัดปฏิบัติการ และ ดำเนินการบันทึกพร้อมทั้งถ่ายทอดผลงานการปฏิบัติการผ่านสื่อของสมาคม

ฝ่ายภูมิภาค (สถาบันก้านนา) 60RC 800

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC801-1	เงินเดือนเจ้าหน้าที่			
60RC801-2	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
60RC 801-3	งานประเพณีรดน้ำ-ดำหัว สถาบันก้านนา อวูโส ประจำปี พ.ศ.2560	เพื่อส่งเสริม พี่นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้สืบสานต่อไป เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันภายในหมู่วมลสมาชิก และ ให้สมาชิกสถาบันก้านนาใหม่ และผู้อวูโส ได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	สมาชิก /นักศึกษา	จัดให้มีการสงน้ำพระ และรดน้ำขอพรสถาบันก้านนาอวูโส
	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ“ การส่งเสริม ความรู้ด้านการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมเมืองและ ชุมชนเมือง”	1.เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน 2.เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน 3.เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการระดับ เมือง 4.เพื่อกระตุ้นความสำคัญของการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมสู่สังคม	นักศึกษาคณะ สถาปัตย์ 3 สถาบัน 1.มช. 2.ม.แม่โจ้ 3.ม.ราชวมงคล ก้านนาฯ	การออกแบบ: พื้นที่สาธารณะของชุมชน พื้นที่ในการศึกษา: ชุมชนริมคลองแม่ข่า ประกอบไป ด้วย 5 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนช้างม่อย 2) ชุมชนกำแพงงาม 3) ชุมชน ศรัทธาวัดหัวฝาย 4) ชุมชน 5 ธันวาคม 5) ชุมชนฟ้า ใหม่ประตูก้อม
	Thesis of The Year 201	1.เพื่อเป็นการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้แก่ วงการวิชาชีพ	นศ.สถาปัตย์ 5 สถาบัน 1.มช. 2.ม. แม่โจ้ 3.ม.น. 4.ม. พะเยา 5.ม.ราช วมงคลก้านนาฯ	จัดการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ของนักศึกษา จาก 5 สถาบันในเขตภาคเหนือ

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกล้านนา) 60RC 800

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC 801-3	เสวนามุมกลับ	1.เพื่อให้สถาปนิกได้เห็นมุมมองกลับ ความแตกต่างในการทำงาน เห็นกระบวนการต่างๆในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรม และสะท้อนกลับในแง่ของความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 2.เพื่อแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุย เกี่ยวกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ใกล้เคียงกัน 3.เสริมประสบการณ์และเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น 4.สร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม	สถาปนิก และบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกัน	เสวนาระหว่าง “สถาปนิก” และ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง” เน้นการแลกเปลี่ยน ความคิด แนวทางในการออกแบบ และวิธีการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบตั้งแต่แบบร่างเบื้องต้น จนทะลุไปถึงงานก่อสร้างจริง แต่สะท้อนผ่านมุมมองของผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ในที่สุด
	สัมมนาการ"จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" ในจังหวัดภาคเหนือ	1.เพื่อให้สมาชิก /นักศึกษาได้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละจังหวัด 2.เพื่อให้สมาชิก /นักศึกษา ได้ตระหนักถึงอาคารเก่า ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 3.เสริมสร้างให้รู้จักการอยู่ร่วมกันแบบหมู่คณะ	สมาชิกสถาปนิก / นักศึกษาสถาปัตย์	นำชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง เช่น ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เป็นต้น
	"หนึ่งบ้านบ้าน"	1.เพื่อทำความเข้าใจกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากสถาปัตยกรรม และนำมาต่อยอดความคิดในการสร้างสรรค์งานวิชาชีพ 2.เพื่อให้กลุ่มสายงานสร้างสรรค์กลุ่มอื่นๆ ได้รู้จักและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามฯมากยิ่งขึ้น	สถาปนิก และบุคลากร ที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกัน	จะมีประชาสัมพันธ์ และรับสมัครล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์สั้นให้เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่ได้ ภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 7.20 นาที
	โครงการเสวนาวิชาชีพ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิก เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกสมาคมและประชาชนทั่วไป	สถาปนิก และบุคคลทั่วไป	การเสวนาเพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้สมาชิกสมาคม ได้เห็นการทำงานและวิธีคิดของสถาปนิกที่ทำงานออกแบบและทำงานในธุรกิจควบคู่ไปด้วย

ฝ่ายภูมิภาค (สถาบันก้านนา) 60RC 800

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC 801-3	ASALANNA NIGHT 2017	เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิก / วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง	สถาบันก้านนา และ บุคลากรที่ประกอบ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
	สัมมนาวิชาชีพ : "การประเมินคุณค่า สถาปัตยกรรม"	การประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมเพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึงวิธีการการประเมิน และให้ สมาชิกรับรู้ถึงสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและเสนอสถาปัตยกรรมเพื่อขอพิจารณา รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม	สมาชิกสมาคม สถาบันก้านนาฯ	การประเมินคุณค่าอาคารจากข้อมูลอาคารตัวอย่างที่ ทางทีมงาน ได้ไปเก็บข้อมูลมาและ ให้สมาชิกร่วมกัน ประเมินคุณค่าอาคาร
	งานกีฬา "ไต่ดอย ภาค2"	เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้กับวงการจักรยาน สานสัมพันธ์ระหว่างนักปั่นทั่ว ประเทศไทย และประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมการสถาปนิกก้านนาฯ	สถาบันก้านนา และบุคคล ทั่วไป	จัดการแข่งขันปั่นจักรยานสานต่อกิจกรรมการปั่น จักรยาน จากภาคแรก "ไต่ดอย ซอยถี้ ชี้แฮ้จุ่ม" ให้กับ นักปั่น
	โครงการประกวดภาพ คำ และความหมาย สิ่งแวดล้อมสีเขียว ใน เมือง Green in the city : Picture and words	เพื่อให้สมาชิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจหา องค์ประกอบประเภทสิ่งแวดล้อมสีเขียวในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน เข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้	สมาชิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป	เป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภาพวาด หรือ เทคนิคอื่นๆ ประกอบคำบรรยายที่แสดงถึง ที่มา ความหมาย แนวความคิด ถึงคุณค่าหรือมุมมอง ของ เจ้าของภาพ ที่มีต่อพื้นที่สาธารณะในเมือง ที่แสดงถึง สิ่งแวดล้อมสีเขียวที่มีคุณค่าต่อเมือง อาจจะเป็นต้นไม้ หรือสวน หรือสนาม หรือธรรมชาติสีเขียวอื่นๆ

ฝ่ายภูมิภาค (สถาบันก้านนา) 60RC 800

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC 801-4	งานสถาบันก้านนา 2560	1.จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 2.เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนทั่วไปและ ชุมชน	สมาชิก นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอื่นๆ และ บุคคลทั่วไป	1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงาน สถาปัตยกรรมและเมือง 2.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 3.จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 4.แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร อนุรักษ์
60RC 801-5	การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน	เพื่อใช้รองรับสมาชิกสมาคมฯ เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ	สมาชิก นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอื่นๆ และ บุคคลทั่วไป	จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบของสมาคมฯ

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกอีสาน) 60RC 800

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC 802-1	เงินเดือนเจ้าหน้าที่		เจ้าหน้าที่	บริหารจัดการงบประมาณนำเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน
60RC 802-2	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เพื่อส่งเสริมและกระจายกิจกรรมของสมาคมฯ ไปยังส่วนภูมิภาค โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในภูมิภาค	สมาชิกสมาคมฯ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน	คณะกรรมการภูมิภาค บริหารจัดการงบประมาณนำเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน
60RC 802-3	กิจกรรมภูมิภาค และอื่นๆ	1. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านวิชาชีพ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ และเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพและยกมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ	ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา สมาชิกสมาคมฯ ประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ภาคอีสาน	1.สนับสนุนกิจกรรมงานสถาปัตยกรรม สถาบันการศึกษา 2.ร่วมงาน ALACE EXPO ณ สปป.ลาว 3.โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบเพื่อทุกคนให้กับองค์กรปกครอง 4.จัดอบรมสมาชิกฯ 4 ครั้ง (ขอนแก่น อุตรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา)
60RC 802-4	งานสถาปนิกอีสาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานสถาปนิกอีสาน	สถาปนิก , สมาชิกสมาคม นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดนิทรรศการ งานสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ งานบริการสมาชิก

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทักษิณ)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการแบบบ้านสำเร็จรูป ประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดทำรูปแบบรายการอาคารบ้านพักอาศัยชั้นเดียว และ 2 ชั้นขนาดเล็กที่ก่อสร้างด้วยระบบประสานพิกัด (MUDULAR SYSTEM) ที่สามารถใช้แรงคนในการก่อสร้างได้ระบบในระยะเวลานั้น - เพื่อนำแบบดังกล่าว ไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ โดยการแจกแบบบ้านดังกล่าวกับประชาชนในโอกาสต่างๆ เช่นงานสถาปนิกทักษิณประจำปีหรือมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐนำไปแจกจ่ายประชาชนต่อไป 	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อประชาชนในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และพื้นที่ใช้รวมไม่เกิน 150 ตารางเมตร - สามารถนำรูปแบบรายการดังกล่าว ไปใช้ในการก่อสร้างสร้างโดยระบบแรงคน
60RC803-3	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) ด้วยโปรแกรม Revit Autodesk โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) ด้วยโปรแกรม Revit Autodesk	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ด้านของการออกแบบ BIM Technology ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคราชการ - เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรม Building Information Modeling(BIM)ด้วยโปรแกรม Revit Autodesk ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้งานได้ 	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ,นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนาจำนวน ประมาณ 2 ครั้ง

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทักษิณ)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ภาพ 3 มิติเสมือนจริง (3D Rendering) ด้วยโปรแกรม Vray – Sketch up	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบภาพ 3 มิติเสมือนจริง (3D Rendering) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคราชการ - เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมสร้างทัศนียภาพเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Vray – Sketch up ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้งานได้ 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนาจำนวน ประมาณ 2 ครั้ง
60RC803-3	โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการโดยวิทยากรสถาปนิกที่มีผลงานดีเด่น	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา นำไปเป็นแบบอย่าง หรือ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึ้น - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือ ความตื่นตัว ที่จะส่งผลพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดียิ่งขึ้น 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนาจำนวน ประมาณ 3 ครั้ง
60RC803-3	โครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) และแบบทดสอบการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม - เป็นเครื่องมือในการจัดอบรม หรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดทำสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทักษิณ)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการอบรมการออกแบบเพื่อ คนทั้งมวล	- เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้ง มวล (Universal Design) ให้แก่สถาปนิก นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ สนใจ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนรู้และประกอบวิชาชีพ	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ, นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนา
60RC803-3	โครงการอบรมความรู้กฎหมาย ควบคุมอาคาร	- เพื่ออบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านด้านกฎหมายควบคุมอาคาร ให้แก่สถาปนิก ผู้ออกแบบอาคาร หรือสถาปนิกในหน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทาง สถาปัตยกรรม - ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถนำความรู้ดังกล่าวและนำมาใช้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ, นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนาจำนวน ประมาณ 2 ครั้ง
60RC803-3	โครงการมุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโส ภาคใต้ ประจำปี 2561	- เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่มีคุณงามความดีขององค์กร กรรมการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม ราชูปถัมภ์ โดยการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตสถาปนิกและครูบา อาจารย์อาวุโส ในท้องถิ่นภาคใต้ - เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อสถาปนิกและเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทย	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ, นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทัศน)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาความรู้ของสถาปนิกภูมิภาค เรื่องแนวความคิด และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก - เพื่อให้สถาปนิกภูมิภาคได้เห็นตัวอย่างผลงานการออกแบบในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทั่วโลก ซึ่งจัดบรรยายโดยผู้ออกแบบเองอย่างใกล้ชิด - เพื่อให้สถาปนิกภูมิภาคได้สัมผัสประสบการณ์ตรงพบปะกับสถาปนิกต่างชาติผู้มีชื่อเสียง และสามารถถามตอบปัญหา เป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับสถาปนิกต่างชาติ ช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ไปสู่ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนา

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทักษิณ)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการ ค่ายอาสา "ซิโน" เวอร์ นาดีอก 2017	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดึงเอาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมือออกมา โดยการเรียนรเทคนิคจากการปฏิบัติไป ตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ - เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเทคนิคความเชี่ยวชาญระหว่างพี่เลี้ยงและอาสาสมัครด้วยกัน รวมทั้งก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างประเทศ ในดาร์หมยแพร่วิธีการบันทึกคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนี้ ให้กว้างขวางเพิ่มขึ้นออกไปในอนาคต - เพื่อผลิตงานเขียนแบบที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถนำไปจัดจัดแสดงในนิทรรศการปิดค่าน และในโอกาสต่อไป - เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ และคนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรมของตนเอง เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มองเห็นความงามของสิ่งเหล่านั้น และยินดีช่วยปกป้องดูแลสิ่งที่บรรพบุรุษส่งมอบมาให้ด้วยความเต็มใจ 	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ, นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน
60RC803-3	โครงการกิจกรรมอาสาปรับปรุง ภูมิทัศน์บ้านเด็กกำพร้า	สถาปนิก ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง บุคคลภายนอก และผู้ที่สนใจทั่วไป	สถาปนิก, สมาชิก สมาคมฯ, นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนา

ฝ่ายภูมิภาค (สถาปนิกทัศน)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60RC803-3	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Layout SketchUp	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อฝึกทักษะและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Layout SketchUp ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา - เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรม Layout SketchUp และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้ 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดสัมมนา
60RC803-3	โครงการจัดทำผังแม่บท วัดสว่างอารมณ์ หาดหลวง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อออกแบบผังอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ วัดสว่างอารมณ์ ให้สวยงามและเหมาะสม - เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษาด้านวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม - เพื่อเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก 	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป	จัดทำผังแม่บท วัดสว่างอารมณ์ หาดหลวง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายปฎิคม (60SE600)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60SE 601-1	กิจกรรมสัญจรในประเทศ	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.ให้ความรู้เชิงประจักษ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม	สมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป	1. จัดกิจกรรมนำชมสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงานสถาปนิก 2018 2. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในรายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่เยี่ยมชม
60SE 601-2	กิจกรรมสัญจรต่างประเทศ	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.ให้ความรู้เชิงประจักษ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 3.สร้างโอกาสให้สถาปนิกได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ โดยได้รับข้อมูลเชิงวิชาการไปพร้อมกัน	สมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป	1. จัดกิจกรรมนำชมสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงานสถาปนิก 2018 2. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในรายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่เยี่ยมชม
60SE 601-3	กิจกรรมสัญจรปั่นชมเมือง	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่สมาชิกด้วยการออกกำลังกาย 3.สร้างกิจกรรมให้กับองค์กรมีส่วนร่วมกับภาคสังคม	สมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อนำชมสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมบรรยายข้อมูลเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
60SE 602-1	กอล์ฟอาชีพ	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.เพื่อให้สมาชิกมีร่างกายที่แข็งแรง 3.เพื่อให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกโดยตรง 4.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับสมาชิก 5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เข้าร่วมงาน	สมาชิกสมาคมฯ / องค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพ	จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าที่จัดการแข่งขัน เชิญชวนสมาชิกที่สนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขันในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพื่อนำมาลงประชาสัมพันธ์ในสื่อของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราที่ต่ำ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปฎิคม (60SE600)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60SE 602-2	ฟุตบอล ASA SUPER CUP	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.เพื่อให้สมาชิกมีร่างกายที่แข็งแรง 3.เพื่อให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกโดยตรง 4.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับสมาชิก 5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เข้าร่วมงาน	สมาชิกสมาคมฯ / องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าที่จัดการแข่งขัน เชิญชวนสมาชิกที่สนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขันในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพื่อนำมาลงประชาสัมพันธ์ในสื่อของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราที่ต่ำ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
60SE 602-3	BADMINTON ASA	1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 2.เพื่อให้สมาชิกมีร่างกายที่แข็งแรง 3.เพื่อให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกโดยตรง 4.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับสมาชิก 5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เข้าร่วมงาน	สมาชิกสมาคมฯ / องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าที่จัดการแข่งขัน เชิญชวนสมาชิกที่สนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขันในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพื่อนำมาลงประชาสัมพันธ์ในสื่อของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราที่ต่ำ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปฎิคม (60SE600)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60SE 603-1	กิจกรรม ASA พบ สถาบันการศึกษา	1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสมาคมฯ และองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องแก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ใน สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในภาระหน้าที่ของแต่ละองค์กร 2. เตรียมความพร้อมให้สถาปนิกใหม่ในการปฏิบัติวิชาชีพ 3. เพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ	นิสิต นักศึกษา / คณาจารย์ / ศิษย์เก่าในแต่ละ สถาบัน	การจัดบรรยายและตอบข้อซักถามพร้อมนำเอกสารที่จำเป็นมอบแก่ ผู้ร่วมงานในแต่ละสถาบันฯ
60SE 603-2	กิจกรรมสัมพันธ์สมาคม ศิษย์เก่าฯ	1. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถาปนิกในแต่ละ สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม 2. สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 3. เพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ	นิสิต และ นักศึกษา เก่าใน แต่ละสถาบัน	จัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการทำความรู้จักกัน ระหว่างศิษย์เก่าในแต่ละสถาบันฯ

ฝ่ายทะเบียน (6ORG 1100)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
6ORG 1102	ค่าทำบัตรสมาชิก ประเภทบุคคล	เพื่อจัดทำบัตรสมาชิกให้กับสมาชิกสมาคมบุคคลและนิติบุคคล ที่ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหาร	สมาชิกสมาคม	จัดทำบัตรสมาชิกแบบบัตรแข็งให้กับสมาชิกสมาคมบุคคล จัดทำบัตรสมาชิกแบบใบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกสมาคมประเภท นิติบุคคล

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ(60FR300)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FR301	รางวัลอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมดีเด่น	<p>1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป</p> <p>2. เพื่อประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรม บำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ</p> <p>3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยที่ปัจจุบันและภายหน้าแทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่</p>	<p>ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง, สถาปนิก สมาชิกสมาคมฯ และ นิสิตนักศึกษา</p>	<p>คัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพื้นถิ่นเพื่อรับ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม โดยการเสนอรายชื่อใน ขั้นต้นและทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย เพื่อ พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลในขั้นสุดท้าย จนได้ ผลสรุปเป็นเอกฉันท์</p>

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ(60FR300)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60 FR 302-1	ASA VERNADOC	<p>1. เพื่อบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมแก่ชุมชน เช่น การเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมชุมชน เก็บข้อมูลมรดกสถาปัตยกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน และนักศึกษาเห็นค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรม และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>2. เพื่อรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนผ่านการร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในชุมชน</p> <p>3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานในพื้นที่จริง โดยการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน</p> <p>4. เพื่อให้เกิดโครงการที่ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวจะมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป</p>	ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม	จัดค่ายสำรวจรางวัล 2 สัปดาห์ และแสดงนิทรรศการพร้อมสัมมนา 1 วัน
60FR302-3	inter vernadoc & network	เพื่อร่วมกิจกรรม VERNADOC กับเครือข่ายนานาชาติ	ผู้เคยผ่านค่าย ASA VERNADOC (ต้องเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ)	เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเครือข่ายนานาชาติของ VERNADOC เชิญผ่านสมาคมสถาปนิกฯ

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ(60FR300)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FR303-1	ASA2018	อบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดด้วยเทคนิค VERNADOC	สถาปนิก และ นักศึกษา สถาปัตยกรรม (ต้อง เป็นสมาชิกสมาคม สถาปนิกฯ ยกเว้น อาสาสมัคร ต่างประเทศ)	1. การพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น และการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การสำรวจรังวัดแบบ Vernadoc 2. การลงพื้นที่: การสำรวจ รังวัด แบบ Vernadocและเก็บ ข้อมูล 3. ส่งเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติการเขียนแบบ 4. เผยแพร่ผลงานและแบบรังวัดสถาปัตยกรรมแบบ Vernadoc ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน
60FR303-2.1	โครงการอาสาสำรวจ ประเมินคุณค่าอาคาร	เพื่อสร้างฐานข้อมูล และ รายงานการประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรม	สถาปนิก,นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักศึกษา	การสำรวจอาคาร คำนวณข้อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ การสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเขียนรายงานประเมิน คุณค่าอาคาร
60FR303-2.2	โครงการประกวดเขียน แบบอาคารควรค่าแก่ การอนุรักษ์	เพื่อเกิดการกระตุ้นและสนใจส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการอนุรักษ์ อาคารที่มีคุณค่า	สถาปนิก,นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักศึกษา	จัดการประกวดแบบสำรวจอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์
60FR304	ASA CAN Annual Workshop	การสร้างพื้นที่ทำงานขยายเครือข่ายเพิ่มเติม การสนับสนุนในการ สร้างพื้นที่และการเรียนรู้แก่สถาปนิกชุมชนรุ่นใหม่	สถาปนิก,นิสิตนักศึกษา	1.จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ(60FR300)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FR305	Ten For Ninety	1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่สาธารณะเดิม 2. เพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานในพื้นที่หนึ่งและต่อยอดสู่การเกิดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่อื่นๆ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้การสร้างผลงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงการใช้งานของผู้ใช้งานในพื้นที่จริง 5. เพื่อให้หน่วยงานผู้ดูแล หรือครอบครองพื้นที่ เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าว และสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่าในอนาคต	สถาปนิก,นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ สาธารณะ	1.จัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขเดิมโดยมีบริษัทสถาปนิกที่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษาระหว่างการดำเนินกิจกรรม
60FR306	ASA CAN Talk/Platform	1.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ ในเรื่องงานชุมชนและพื้นที่สาธารณะ	สถาปนิก,นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ สาธารณะ	1.จัดกิจกรรมเสวนา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องประเด็นสาธารณะ
60FR307	ASA CAN Architect2017	1.เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจในบทบาทสถาปนิกที่มีต่อชุมชนและสังคม และนำเสนอผลลัพธ์ของงานการออกแบบในกิจกรรม workshop การออกแบบที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการสถาปนิกเพื่อสังคม และชุมชนในงาน ASA2017	สถาปนิก , สมาชิก สมาคมฯ,บุคคลทั่วไป	1.ดำเนินการจัดนิทรรศการในพื้นที่ บริเวณส่วนงานนิทรรศการของกรมการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ(60FR300)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60FR308	Co-Creation Cities	1.การสนับสนุนและส่งเสริมบริการทางวิชาชีพนักปฏิบัติการเพื่อชุมชนและสังคม การสร้างเครือข่ายสถาปนิกชุมชนในภูมิภาค	สถาปนิก, สมาชิกสมาคมฯ,นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป	1.สนับสนุนการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กระจายการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายสถาปนิก ในส่วนภูมิภาค อาทิ เช่น การจัดกิจกรรม Workshop , การเสวนา
60FR309	อื่นๆ บริหารจัดการ	1.เพื่อใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม , ค่าอาหารว่าง	คณะกรรมการฯ	1.เพื่อบริหารจัดการ การดำเนินงานของกรรมการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง

ฝ่ายกิจการพิเศษ (60SA500)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60SA501	Asean E. Forum	เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีสถาปนิกเป็นผู้กำหนดในเชิงกายภาพ โดยให้ทุกสาขาวิชาชีพประสานเข้าหากันและนำความเป็นสากลเข้าสู่วงการวิชาชีพ	ผู้ซื้อ ผู้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์, สถาปนิก, ผู้สนใจทั่วไป	จัดสัมมนา, มอบรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์, จัดแสดงนิทรรศการ
60SA502	งานสถาปนิก '61	<ol style="list-style-type: none"> 1.เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ 2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งมวลสมาชิกในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา 5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง 	กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4 สาขา วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน ผู้บริหารอาคาร เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง นิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรม และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน , นิทรรศการผลงานของสมาคมฯ 2. พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมและสนทนาการ ให้บริการแก่สมาชิกสมาคมฯ และภาคประชาชน อาทิ หมอบ้าน อาษา, ASA Club, ASA Shop จัดกิจกรรมในระหว่างการจัดงาน 3. กิจกรรมการประกวดแนวความคิด การประกวดผลงาน ทั้งประเภท สมาชิก นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 4. จัดการประชุมสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ, งานสัมมนา International Forum 5. จัดการประชุมสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนองกิจกรรมสมาคมฯ

ฝ่ายกิจการพิเศษ (60SA500)

รหัส งบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60SA503	นิทรรศการ สถาปัตยกรรม ร่วมสมัยเวนิ สเปียนนาเล่	เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิก ไทยเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมในเวทีระดับ สากล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และการถ่ายทอดทางด้าน ความคิด และรูปแบบการนำเสนอผลงานการออกแบบ เพื่อ นำมาประยุกต์ในวงการสถาปัตยกรรมของไทยต่อไปใน อนาคต	สมาชิกสมาคม และนานาชาติ	จัดทำนิทรรศการไปจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตย กรรมร่วมสมัย เวนิสเปียนนาเล่ และประสานติดต่อ ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขอการ สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (60PR 700)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60PR 701	งานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ	เพื่อเผยแพร่บทบาทและบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ให้สมาชิกและสาธารณะรับรู้ในวงกว้าง	สมาชิกและ สาธารณะชน	1. วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ 2. จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 4 ครั้ง/ปี 3. ดำเนินการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อ online / offline
60PR 702	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสื่อสารองค์กร	เพื่อเผยแพร่บทบาทและบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ให้สมาชิกและสาธารณะรับรู้ในวงกว้าง	สมาชิกและ สาธารณะชน	ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สมาคมฯและข่าวสาร 20 ชิ้น
60PR 704	สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมฯ	1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกปัจจุบัน ที่มีต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. เพื่อสำรวจความความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มเป้าหมายในการเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการของสมาคมสถาปนิกสยาม 4. สำรวจความต้องการและสนใจของบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	สมาชิกและ บุคคลทั่วไปที่ สนใจข้อมูลด้าน สถาปัตยกรรม	สำรวจและวิจัยโดยยึดหลักการตามทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีความคาดหวัง นักวิจัยดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกกลุ่มแบบเจาะจง (Positive Sampling) และสร้างเครื่องมือในการสำรวจแบบวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาในการสำรวจ 3 เดือน
60PR 705	บริการส่งข่าวสารให้สมาคมฯและสมาชิก	1. เพื่อให้สมาคมฯ ได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับสมาคมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้สมาคมฯ ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้น	สมาชิกสมาคม	1. ดำเนินการจัดจ้างและใช้ระบบโปรแกรมอัตโนมัติ iQNewsalert 2. ดำเนินการจัดจ้างและใช้ระบบส่ง SMS

ฝ่ายสำนักวิชาการ / สำนัก มรดกเมือง / สำนักบริหารจัดการข้อมูล The Office of Content Management (OCM)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60ISA1001-1.1	อบรมวิชาการประจำปี 2560-2561	เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิก นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งทักษะและความรู้ในด้านอื่น ๆ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง	สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต/ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป	<p>ขั้นตอนที่ 1 งานวางแผน : ประชุมกำหนดแผนกิจกรรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และประชุมปฏิบัติการ</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 การประชาสัมพันธ์ : จัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสมาคม</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรม : ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกหนังสือรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม ดูแลจัดการสถานที่ ด้านอาคาร อุปกรณ์สนับสนุน / เอกสาร</p> <p>ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากมีความประสงค์เพื่อรับคะแนน CPD ต่อสภาสถาปนิก</p>
60ISA1001-1.2	อบรมเตรียมความพร้อมสถาปนิก	เพื่อทบทวนและเสริมความรู้ทางวิชาการสำหรับสถาปนิกใหม่ ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพและการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	นิสิตนักศึกษา คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ ที่เพิ่งจบ สถาปนิกที่ยังไม่มี ใบประกอบวิชาชีพ	จัดอบรม 3 วัน ประกอบด้วย ทักษะความรู้ทางสถาปัตยกรรม ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทักษะในการวางผังและออกแบบ

ฝ่ายสำนักวิชาการ / สำนัก มรดกเมือง / สำนักบริหารจัดการข้อมูล The Office of Content Management (OCM)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60ISA1001-1.3	เสวนาปฏิบัติวิชาชีพ จากพี่สู่น้อง 5 ครั้ง	<p>1 เพื่อสร้างเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ จากรุ่นพี่สู่น้อง</p> <p>2 เพื่อเป็นการติดต่อหาทางปัญญาให้กับสถาบันใหม่ๆ</p> <p>3 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างสมานสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษาเก่า สถาบันตยกรรม</p> <p>4 เป็นเวทีในการค้นหาสถาบันใหม่ๆที่สนใจช่วยงานกิจกรรมทางสังคมของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในอนาคต</p>	สถาปนิกรุ่นใหม่ ๆ	<p>1 สถาบันสถาปนิกสยาม ประชุมหารือเบื้องต้น ร่วมกับตัวแทนสมาพันธ์สมาคมนิสิตนักศึกษาเก่า เพื่อกำหนด Theme ในการเสวนาตลอดปี 2560 ต่อ 61 ในโครงการอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ปี 60-61 ของสถาบันสถาปนิกสยาม</p> <p>2 จัดตั้งคณะทำงานจัดเสวนา และวางกำหนดการตลอดปี</p> <p>3 สมาคมนิสิตนักศึกษาเก่าฯ ยื่นเสนอข้อวิthyากร เพื่อพิจารณาร่วมกัน</p> <p>4 ทาบทามและเชิญวิทยากรนิสิตนักศึกษาเก่าที่ได้รับการคัดเลือกมาออกงานเสวนา</p>
60ISA1002-1	อัปเดตข้อมูลกฎหมายอาคาร	เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างเพื่อให้บริการสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิกผู้สนใจทั่วไป	รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ให้กับสมาชิกฯ พร้อมทั้งให้บริการตอบคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายอาคาร รวมทั้งบริการอัปเดตข่าวสารทางอีเมล

ฝ่ายสำนักวิชาการ / สำนัก มรดกเมือง / สำนักบริหารจัดการข้อมูล The Office of Content Management (OCM)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60ISA1002-1	การจัดทำฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม	1. เพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย 2. เพื่อรวบรวมรายชื่อบุคลากร และ เครือข่ายทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม จัดเก็บในระบบที่มีการสืบค้นและต่อยอดได้ 3. เพื่อสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล บุคลากร และเครือข่ายทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม	สถาปนิกสมาชิก สมาคมฯ และ สถาปนิกผู้สนใจ ทั่วไป	1. รวบรวม รายชื่อ บุคลากร และเครือข่ายทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งประวัติการดำเนินงาน 2. จัดระบบฐานข้อมูล แบ่งตามคุณลักษณะ ประเภท และรายละเอียดของข้อมูล 3. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรและเครือข่ายเข้าในระบบสืบค้น ด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูลDatabase Management System (DBMS) 4. ทดลอง ปรับปรุง และแก้ไข ระบบฐานข้อมูลก่อนนำไปใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ในอนาคต
60ISA1002-2	ศูนย์ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม	1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อันจะเป็นการสื่อให้เห็นถึง “คุณค่า” และ ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบัน 2 เพื่อส่งเสริมการศึกษา ความรู้ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกสถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ 3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าของ มรดกสถาปัตยกรรม ในประเทศไทยหันมาฟื้นฟูปรับปรุงและพัฒนาเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานมรดกของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ	สถาปนิกสมาชิก สมาคมฯ และ สถาปนิกผู้สนใจ ทั่วไป	1.ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ฝ่ายสำนักวิชาการ / สำนัก มรดกเมือง / สำนักบริหารจัดการข้อมูล The Office of Content Management (OCM)

รหัสงบประมาณ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินการ
60ISA 1003-1	ASA Newsletter	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามกับสมาชิกของสมาคมเพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ	สมาชิกสมาคม	จัดพิมพ์และจัดส่งทุกๆ 2 เดือน สำหรับสมาชิกสมาคม
60ISA 1003-2	ASA Crew	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสถาปนิกกับสังคม รวมถึงแจ้งข่าวสารบ้านเมืองที่สมาคมมีส่วนร่วมให้คำแนะนำปรึกษา และร่วมดำเนินการในโครงการต่างๆผ่านวารสารASA CREW	สถาปนิก, ผู้สนใจทั่วไป, นิสิตนักศึกษา, สื่อต่างๆ, สมาชิกสมาคม	จัดตีพิมพ์ทุกๆ 2 เดือน ดำเนินการจัดส่งทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ และร้านค้าชั้นนำ
	ASA App	เป็นช่องทางให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทาง Application และสามารถลงโฆษณาในช่องทางนี้เพิ่มเติม นอกเหนือจากส่วนอื่นด้วย	สถาปนิก, ผู้สนใจทั่วไป, สื่อต่างๆ, สมาชิกสมาคม	จัดทำ ASA Application เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสมัครสมาชิกผ่านช่องทางนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
	ASA Website	ดำเนินการจัดทำ website ของสมาคมฯ ให้ดูทันสมัยมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถขายโฆษณาผ่านทางช่องทาง website ของสมาคมเพิ่มเติมได้ด้วย สมาคมฯ ได้กั้อย่างไม่เคยมีมาก่อน	สถาปนิก, ผู้สนใจทั่วไป, สื่อต่างๆ, สมาชิกสมาคม	ดำเนินการจ้างทีมเพื่อจัดทำwebsiteใหม่ และสามารถขายพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ อีกทั้งยังลึกลงกับงานกิจกรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ทางสมาคมมีไว้ทั้งหมดโดยใช้Websiteตรงนี้เป็นศูนย์กลาง และพิเศษยิ่งขึ้นในการค้นหาสถาปนิกด้วยปุ่ม Find Architect ที่รวบรวมสถาปนิกทั่วประเทศไว้ในที่นี้ที่เดียว ทำให้มีความน่าสนใจและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
	ASA Privilledge	ดำเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อให้สมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เท่านั้น โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางนี้ได้ หรือหากสนใจจะลงโฆษณาในApp ก็สามารถทำได้เช่นกัน	สถาปนิก, ผู้สนใจทั่วไป, สื่อต่างๆ, สมาชิกสมาคม	ดำเนินการจัดหาทีมonline marketingเพื่อหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกของสมาคม และสร้างพื้นที่สำหรับขายโฆษณาให้กับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมลงโฆษณาเพิ่มเติมได้